

“สุขสยาม”เปิดเมืองมหัศจรรย์ จัดงาน “สุขสยามแซ่บซอสไทย” ชูภูมิปัญญารสชาติ “แซ่บ”



“สุขสยาม”เปิดเมืองมหัศจรรย์ จัดงาน “สุขสยามแซ่บซอสไทย” ชูภูมิปัญญารสชาติ “แซ่บ”

มรดกวัฒนธรรมอาหารไทย ให้ระบือไกลสู่สากล

22 – 31 กรกฎาคมนี้ ชั้น G เมืองสุขสยาม ณ ไคคอนสยาม

“สุขสยาม” ณ ไคคอนสยาม เมืองสารพัดสุข สนุกแบบไทย นำโดย ชยะพงษ์ นะวีโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โครงการสุขสยาม ผนึกกำลังภาครัฐและผู้ผลิตซอสปรุงรสจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วฟ้าเมืองไทย จัดงาน “สุขสยามแซ่บซอสไทย” ชูภูมิปัญญารสชาติ “แซ่บ”ให้สะท้อนทุกวงการอาหารไทยด้วยครั้งแรกของการ ประชันความเด่นของซอสปรุงรส ผู้ช่วยที่ “ยืนหนึ่ง” คู่ตำนานการปรุงอาหารทุกเชื้อชาติ พร้อมยกทัพซอสปรุงรสให้ทุกท่านได้เปิดประสบการณ์ ผ่านเมนูชั้นเลิศจากเชฟชื่อดังที่หมุนเวียนมาสาธิตตลอดระยะเวลาการจัดงาน อาทิ อาจารย์วันดี ณ สงขลา, เชฟจกัวรร - ธีรวิร์ ดิษยะไชยพงษ์ และเชฟคนดัง สุนารี ราชสีมา ผู้นำปลาร้าพื้นถิ่น ก้าวสู่สากล ฯลฯ

ครั้งแรกในเมืองไทยกับการชิม ซอสจากพริก Habanero ประเทศเปรู ขึ้นชื่อว่าเผ็ดอันดับ 3 ของโลก พร้อมลิ้มรสชาติอาหารปิ้งย่างสุดโอชาแนวสตรีทฟู้ด ที่จะคลุกเคล้าซอสสุดแซ่บจาก 5 ชูเปอร์แบรด์ซอสปรุงรสของไทย อาทิ ซอสภูเขาทอง ซอสพริกศรีราชาพานิช, บีเคพีซอสจิ้มแจ่ว และซอสพริกศรีราชาตรา SMART SAUCE, ซอส Made By TODD สัญญาความอร่อย สุดจัดจ้านทุกรสชาติ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมี “แซ่บเมนูซอสถิ่น”สูตรต้นตำรับจากร้านดังทั่วทุกภาคมาให้ชิมแบบลิ้มอิมอีกมากมาย รวมถึงเผ็ดร้อนกับ ส้มตำ 100 เมล็ดโดยแองจี้ 4.0 เจ้าของฉายา ส้มตำแซ่บเวอร์ นอกจากนี้ยังเอาใจคนรักสุขภาพกับ ซอสคีโต จาก 10 แบรด์ชั้นนำ พร้อมเมนูอาหารคีโต และกิจกรรมให้ความรู้ ‘คีโตเจนิค ไคเอท’ เทรนด์การรับประทานอาหารรูปแบบใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลก

พลาดไม่ได้กับเมนูรับเชิญกิตติมศักดิ์ในวันเปิดงาน 23 กรกฎาคม 2562 ชมศิลปะและเทคนิคการตกแต่งจานจาก
ชออส และเมนูอาหารเผ็ดร้อนจากประเทศที่ทานเผ็ดอันดับต้นๆของโลก อาทิ เปรู จีน สิงคโปร์ อินเดียไทย,เมนูเนื้อ
เกรดพรีเมียม เนื้อหวานนุ่มละมุนลิ้น ละลายในปาก จากร้านอาหารฝรั่งเศส Love Me Tender และ เจ้าแม่ล้านวิว
สัมผัสเจ้าตอกแตก แบบจัดเต็มโชว์ลีลาการทำให้ชิมให้ชิมแบบไม่อั้น ที่จะมาเบทเทิลความแซ่บกับเมนูผัดหมี่โคราช
โดย สุณารี ราชสีมา รับรองงานนี้ไม่มีใครยอมเรื่องความอร่อย

พิเศษสุด 27 ก.ค. เราจัดให้เป็นคีโตเดย์ เอาใจ สาวก “คีโต” เวลา 14.00 น. พบกับ “ ไดเอท ด็อกเตอร์ Diet
Doctor ” นพ.ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ และ Admin page DietDoctor Thailand จะมา สนทนา
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในแบบ คีโต ที่กำลังฮอตฮิตในเหล่าคนรักสุขภาพ พร้อมคาราวานชอสคีโตจาก 10 แปรนด์
ชั้นนำ ที่จะมาเปิดเผยเมนูเด็ด พร้อมกิจกรรมและโปรโมชั่นพิเศษเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ของคนรักคีโต
เต็มอ้อมไปกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างสีสันแห่งความสนุก และความอร่อย พร้อมซ้อปสินค้าขอสปูรสรในราคาพิเศษ
ภายในงานระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2562 โดยจะมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ชั้น G เมืองสุข
สยาม ณ ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-658-1000 หรือ www.sooksiam.com FB:
SOOKSIAM